



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ผลการอบรมและสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
(General Operator's Certificate)
โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ รุ่นที่ ๔ (๑๐/๒๕๖๒)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อนุญาตให้โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ จัดการอบรมและสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การอบรมและสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว และสำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและสอบ ตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการอบรมและสอบ และมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate) และใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's License) จำนวน ๗ ราย และมีผู้สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ จำนวน ๒๑ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการ กสทช.

รายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
(General Operator's Certificate)

โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ รุ่นที่ ๔ (๑๐/๒๕๖๒) อบรมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ผลการสอบ	
		ภาคทฤษฎี	ภาคปฏิบัติ
๑	นายนพพล พลสมบัติ	ผ่าน	ผ่าน
๒	นายประดับพันธ์ คำฮ้อย	ผ่าน	ผ่าน
๓	นายวรากร ดลชม	ผ่าน	ผ่าน
๔	นายจิรพงษ์ สิทธิทรงธรรม	ผ่าน	ผ่าน
๕	นายเสริมศักดิ์ ทองวิจิตร	ผ่าน	ผ่าน
๖	นายณัฐพงศ์ ศรีวิมาน	ผ่าน	ผ่าน
๗	นายพัชรพล ราชพิติ	ผ่าน	ผ่าน



รายชื่อผู้สอบไม่ผ่านหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
(General Operator's Certificate)

โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ รุ่นที่ ๔ (๑๐/๒๕๖๒) อบรมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ผลการสอบ					ภาคปฏิบัติ
		ภาคทฤษฎี (หมวดที่)					
		๑	๒	๓	๔	๕	
๑	นายกันตพัฒน์ ธรรมประเสริฐ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๒	นายวสุพล เพ็งศิริ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๓	นายภาณุวัฒน์ สุนทรวิภาต	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๔	นายภูติศ ธงภักดิ์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๕	นายชวกร จันไตร	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๖	นายจรัสวี สุวรรณไตร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๗	นายปณณธร มณีสว่าง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๘	นายสรวิศ ดุ้ยศิริ	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๙	นายชिरวิทย์ ใจเย็น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๐	นายอานูภาพ ชัยดา	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๑	นายพันธุธิช ปานศิลา	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๒	นายพงศกร ไกรวงษ์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๓	นายนิพัทธ์ ปราศราคิน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๔	นายวีรภัทร มณีรักษ์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๕	นายชัชวาล อ่อนน่วม	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๖	นายภูเบศร์ ช่วยทอง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๗	นายธีระศักดิ์ อุ่นกอง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๘	นายชัยกร มีเสื่อ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๙	นายพลิชฐ์ พิศดำชำ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๒๐	นายพิรุณ อุปกิจ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๒๑	นายธนกฤต สารภาพ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน

หมายเหตุ

ให้สถานศึกษาฝึกอบรม แจ้งผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับสิทธิ์เข้ารับการสอบซ่อมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อ ๒๐ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ

